

สารบัญรูปร่าง

รูปร่างที่	หน้า
รูปร่างที่ 4.1 ประกอบการเก็บข้อมูลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขวาสี จังหวัดชัยภูมิ	53
รูปร่างที่ 4.2 ภาพประกอบการให้บริการงานกฎหมาย อาทิ การลงพื้นที่ในเขตหมู่บ้านตำบลโนนแดงเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายกับผู้ประกอบกิจการร้านค้าต่างๆ ในตำบลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสุขภาพอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎหมายกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่าย เป็นต้น	55
รูปร่างที่ 4.3 ภาพประกอบการให้บริการงานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อาทิ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำแซนวิชไส้เกาหลีสั่งประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นต้น	57
รูปร่างที่ 4.4 ภาพประกอบการให้บริการงานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อาทิ การบริการลงพื้นที่ประสานเรื่องเอกสารและมอบบัตรคนพิการให้กับผู้พิการในชุมชน เป็นต้น	57
รูปร่างที่ 4.5 ภาพประกอบการให้บริการงานด้านสาธารณสุข อาทิ โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ร่วมกับ อสม.หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นต้น	59
รูปร่างที่ 4.6 ภาพประกอบการให้บริการงานด้านสาธารณสุข อาทิ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ ประจำปี 2567 เป็นต้น	59
รูปร่างที่ 4.7 ภาพประกอบการให้บริการงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาทิ โครงการอบรมความปลอดภัยป้องกันเด็กปฐมวัยจมน้ำ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้น	61
รูปร่างที่ 4.8 ภาพประกอบการให้บริการงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาทิ โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ประจำปี 2567 เป็นต้น	61
รูปร่างที่ 4.9 ประกอบการบริการงานด้านรายได้หรือภาษี อาทิ การลงพื้นที่บริการออกจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในชุมชน เป็นต้น	63
รูปร่างที่ 4.10 ประกอบการบริการงานด้านรายได้หรือภาษี อาทิ การบริการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2567 เป็นต้น	63
รูปร่างที่ 4.11 ประกอบการบริการงานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) อาทิ การบริการซ่อมแซม บริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านโนนแดง และถนนเส้นหน้า อบต.โนนแดง เป็นต้น	65
รูปร่างที่ 4.12 ประกอบการบริการงานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) อาทิ การบริการซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนแดง-บ้านหลุมโพธิ์ เป็นต้น	65

(ต่อ) สารบัญรูปรภาพ

รูปรภาพที่	หน้า
รูปรภาพที่ 4.13 ประกอบการเก็บข้อมูลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	71
รูปรภาพที่ 4.14 ประกอบการเก็บข้อมูลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	71
รูปรภาพที่ 4.15 ประกอบการเก็บข้อมูลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	80

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่

หน้า

แผนภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

42